

ผลการประชุม

สมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) วาระพิเศษ

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐

เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (วาระพิเศษ) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมอภิปรายและ เสนอข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับทิศทางและการเสริมสร้างบทบาทองค์กร ในฐานะที่เป็นองค์การความร่วมมือ ในกรอบของรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๑. การยกระดับการทำงานของสหภาพฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การลดขั้นตอนของการประชุมให้กระชับและสั้นลง โดยจะเน้นไปที่สาระสำคัญและผลของการประชุมมากกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมและเห็นสมควรให้มีการกำหนดหัวข้อและขอบเขตของเนื้อหา การประชุมในแต่ละครั้งให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. หน่วยประจำชาติญี่ปุ่นได้เสนอตัวว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดการประชุมใหญ่ของสหภาพฯ ทุก ๆ ๒ปีโดยจะเว้นให้หน่วยประจำชาติอื่น ๆ รับผิดชอบที่ดังกล่าวผลัดเปลี่ยนกันไป ซึ่งการประชุมสมัชชาใหญ่ สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกครั้งต่อไปจะมีขึ้นที่สาธารณรัฐปาเลา ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๐ โดยกำหนดให้ประเด็น “สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา” เป็นหัวข้อหลักในการประชุม

๓. รายงานสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจให้ที่ ประชุมทราบ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศของตน เช่น ความมั่นคง ทางการเมือง ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี ความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาค วิกฤตการณ์ทางการเงิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และปัญหาข้ามชาติอื่น ๆ ซึ่งในโอกาสนี้ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยซึ่ง อยู่ในขั้นตอนของการกลับสู่กระบวนการประชาธิปไตย โดยที่รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติกำลังเร่งดำเนิน มาตรการต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้กระบวนการดังกล่าวเกิดผลโดยเร็ว เช่น การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญและการทำ ประชาพิจารณ์ เป็นต้น

อนึ่ง คณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Tokuchiro Tamazawa สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นและสมาชิกคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Inter – Parliamentary Union : IPU) เพื่อหารือและแสดงความขอบคุณ นาย Tamazawa ที่ให้การสนับสนุนในการเร่งคืนสมาชิกภาพสหภาพรัฐสภา (IPU) ของไทยมาโดยตลอด อีกทั้งได้กล่าวถึงกระบวนการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยของไทยว่า ขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดำเนินไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งมีระยะเวลา ๑ ปีโดยประมาณ ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวดำเนินมาถึงขั้นตอนของการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการของการทำประชาพิจารณ์ต่อไป

ซึ่งในโอกาสนี้ นาย Tamazawa ได้กล่าวตอบกับคณะผู้แทนฯ โดยมีใจความสำคัญว่า ส่วนตัวแล้วตนเองสนับสนุนและเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างดี ทั้งจากการติดตามข้อมูลข่าวสารและการที่เป็นคนเอเชียด้วยกัน จึงเข้าใจรูปแบบระบบความคิดและระบบวัฒนธรรมของคนเอเชียด้วยกันได้ดีกว่าคนตะวันตก ซึ่งจากจุดนี้ ไทยจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้กับนานาชาติ โดยเฉพาะสมาชิกสหภาพรัฐสภา (IPU) ที่มาจากประเทศตะวันตก ซึ่งอาจจะไม่เข้าใจระบบวัฒนธรรมของตะวันออก อย่างไรก็ตามหากกระบวนการทางประชาธิปไตยของไทยเสร็จสิ้นและได้รัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้งภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๐ เพื่อให้ทันกับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ ๑๑๗ ที่จะมีขึ้นประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคม ๒๕๕๐ ก็คงจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการคืนสมาชิกภาพของไทยในสหภาพรัฐสภา (IPU) แต่ถ้ากรอบของเวลาดังกล่าวเสร็จสิ้นไม่ทันเดือนกันยายน ๒๕๕๐ ก็จำเป็นที่จะต้องมีการหารือถึงประเด็นนี้ต่อไป ซึ่งตนเองก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าวกับไทยอย่างเต็มที่
